

# Công đoàn khẩn trương hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

*Tại các khu dân cư bị phong toả, cách ly, Công đoàn 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đang tích cực, khẩn trương hỗ trợ những công nhân lao động, trong đó có những người thuê trọ sống trong vùng cách ly, phong toả.*

## HỖ TRỢ 2 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ F0

Ngày 20.5, Ban Thường vụ UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp F0 đang điều trị bệnh (không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch) là 2 triệu đồng; hỗ trợ mỗi trường hợp là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp) là 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ cho mỗi trường hợp đoàn viên, người lao động đang ở các khu nhà trọ thuộc khu vực bị cách ly y tế,

phong toả là 5kg gạo.

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đến sáng 21.5, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ công nhân lao động ở các khu công nghiệp đang bị cách ly tại các khu nhà trọ 20 tấn gạo, mì tôm, rau, trứng... Nhiều cách làm hay, cảm động như LĐLĐ huyện Yên Dũng thành lập "Siêu thị 0 đồng" nhằm hỗ trợ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

Trong ngày 20 và 21.5, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã trao 11,5 tấn gạo của LĐLĐ tỉnh cho công nhân lao động tại thôn Trung Đông, xã Vân Trung và thôn Núi Hiếu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngoài ra, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh đã trao 4,5 tấn gạo, 600 thùng mì tôm, 1.500 quả trứng, 200 chai dầu ăn, 300 thùng nước lọc, 1 tấn bí và nhiều nhu yếu phẩm khác cho công nhân lao động tại xóm trọ thôn My Điền, Thị trấn Nếnh và các xóm trọ trên địa bàn xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Anh Linh Tài Thắng (công nhân thuê trọ tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vừa nhận được hỗ trợ gạo, mì tôm, trứng. Anh xúc động cho biết, số thực phẩm trên do chủ nhà trọ lấy về rồi gửi cho anh.

"Tôi rất xúc động khi nhận được hỗ trợ đúng lúc như này. Thực phẩm trong phòng mà tôi đi mua trước đó chỉ đủ dùng 1, 2 ngày tới. Nếu không có số thực phẩm hỗ trợ này, tôi không biết xoay xở như nào vì các cửa hàng đều đã đóng cửa. Có thêm thực phẩm, công nhân chúng tôi yên tâm ở lại phòng trọ để đảm bảo phòng chống dịch"- anh Thắng chia sẻ.

Còn chị Phạm Thị Dịu (công nhân đang trọ tại My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bày tỏ xúc động khi nhận được mì tôm, gạo, dầu ăn, trứng, cá khô... từ tổ chức công đoàn hỗ trợ.

"Tôi đã nghỉ làm hơn 10 ngày, lại do phong toả, không đi lại được, các cửa hàng đóng cửa nên rất thiếu thốn thực phẩm. Số thực phẩm này giúp tôi dùng được khoảng hơn 1 tuần. Tôi rất cảm ơn tổ chức công đoàn đã kịp thời hỗ trợ để những công nhân như tôi vượt qua thời gian khó khăn này"- chị Dịu chia sẻ.

Anh Hà Minh Vỹ - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp

tỉnh Bắc Giang - cho hay, mặc dù có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nhưng anh cùng các cán bộ công đoàn khác đang nỗ lực hết mình để có thể mang thực phẩm đến hỗ trợ kịp thời tới công nhân lao động thuê trọ, giúp họ phần nào vượt qua khó khăn.

## VỪA NHẬN HỖ TRỢ, CHIA SẺ NGAY CHO NGƯỜI KHÁC

Chị Nguyễn Thị Hào đang thuê trọ tại thôn Đông Yên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chồng chị về quê ở Thanh Hoá, không thể quay trở lại phòng trọ do nơi này bị phong toả, nên thời gian này, chị phải một mình xoay xở trông con nhỏ mới 4 tháng tuổi.

"Tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản thì dịch diễn biến

phức tạp, nơi tôi trọ bị phong toả, nên cuộc sống càng thêm khó khăn hơn. Chị chẳng kịp mua nhiều đồ ăn, nên trong phòng chỉ còn gạo với vài quả trứng"- chị tâm sự.

Rất may, vào ngày 20.5, chị nhận được hỗ trợ từ LĐLĐ huyện Yên Phong chuyển đến. Thực phẩm chị nhận được gồm 5kg gạo, trứng, rau. "Nhận thực phẩm trong lúc khó khăn như này tôi rất cảm động. Trong khu trọ tôi cũng còn nhiều người khá khó khăn, nên sau khi nhận đồ hỗ trợ, tôi đã san sẻ cho 1 bạn ở cùng khu ít gạo, rau. Dù sao thì chỉ có 2 mẹ con nên ăn cũng không nhiều, cần chia sẻ cho những người khác nữa"- chị Hào cho biết. Chị Hào mong mọi dịch sớm qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường, bởi nếu tình hình

này kéo dài, chị lo ngại con sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng khi không có thức ăn đầy đủ, đa dạng.

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 20.5, LĐLĐ tỉnh bàn giao cho LĐLĐ huyện Yên Phong 4,7 tấn gạo, hỗ trợ 940 công nhân lao động ngoại tỉnh tạm trú tại 4 xã Đông Phong, Thụy Hoà, Yên Trung và Đông Thọ, mỗi công nhân lao động 5kg gạo; đồng thời phối hợp với quý Thầy và Phật tử chùa Hưng Phúc, Đông Tiến, Yên Phong hỗ trợ 3.000 quả trứng gà, 1.000 gói bột canh và rau xanh các loại (ngoài 5kg gạo, mỗi công nhân lao động nhận thêm 3 quả trứng và 1 túi rau củ).

Trước đó, trong 3 ngày từ 17-19.5, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh bàn giao cho LĐLĐ huyện Thuận Thành 17,5 tấn gạo; 200 suất quà; 900 quả trứng gà phát cho 3.500 công nhân lao động, mỗi người ít nhất 5kg, những người có con nhỏ nhận thêm 1 suất quà bánh kẹo hoặc sữa; đồng thời phối hợp với một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ gần 800 công nhân lao động. Tổng số 4.300 công nhân lao động được hỗ trợ, cơ bản phủ kín toàn bộ số công nhân lao động tạm trú trên địa bàn huyện Thuận Thành. Hiện LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục tiếp nhận ủng hộ cũng như chuyển thực phẩm đến người lao động ở trọ. **BẢO HÂN**



Công đoàn cơ sở Công ty GU Vina (Bắc Giang) hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động ở trọ. Ảnh: NVCC